
 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ประจ าปี พ.ศ. 2566 

วัน อังคาร ที ่ 30  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566  (เวลา09.30 น.) 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่      ชื่อ-สกุล    ต าแหน่ง 

1.          นายอนันต์            มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
2.          นางสุรัตน ์  สีตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
3.          นางสาวประภาศรี  หงษ์ทะนี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
4.          นายสุมิตร  โชติอุดมโชค สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
5.          นายธงชัย   จันทร์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
6.          นางเจือจันทร์  โพสาราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
7.          ส.ต.เอกชัย  บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
8.          นายชูศิลป ์  ทองมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 1 
9.          นายอุดม   บุญพา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
10.          นายบุญสวย  พันธุ์สาง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
11.          นางสีกา   อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
12.          นายประสิทธิ์  สมใจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
13.          นายรัชพล  ไกยสินธุ์  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายนิวัติ  มูลมณี  นายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 2. นายสมรรถภณ  พรมสา  รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 3. นายสมัย  กันหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 4. นายรักษ์พงษ์  มาตย์วิเศษ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 5. นายค าพันธ์  วงศ์อามาตย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 6 นายไพโรจน์  แก้วคุณ  ที่ปรักษานายกเทศมนตรีต าบลดงแดง(พิเศษ) 
 7. นางเนาวรัตน์  เหลืองเจริญ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 8. นางบุผา   ดีสม  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 9. จ่าโทธียศ  สุโนภักดิ์  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 10. นายศุภากฤช  ข่าขันมะลี นิติกร 
 11. นายศรายุทธ  บุระเนตร นักทรัพยากรบุคล 
 12. นางสาวดวงใจ  จันทร์คูเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
 13. นางศรินทร์ญา   สมเพชร  เจ้าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่มาประชุม     

-ไม่มี- 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

นายรัชพล  ไกยสินธุ์  ปลัดเทศบาล  : ได้เชิญ นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง     
ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  : จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรและได้กล่าวเปิดการประชุม 
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

  1.เรื่องการสื่อสารสังคมออนไลน์ ขอฝากทางสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านพิจารณาหัวข้อ
 หรือข้อความในการโพส การสื่อสารโดยการผ่านช่องทางสื่อโซเชียลเช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค  มีการ
 แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทั้งการโพส การแชร์ การคอมเม้น 

  2.การเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง โรคลัมปีสกินก าลังระบาดอีกรอบ 

  3.ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนขอให้เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 

  4.ประกาศเทศบาลต าบลดงแดง เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570) ครั้งที่ 
 1/2566 

  5.ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
 พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 

  6.ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านเข้าร่วมประชุมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-
 2570)เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4/2566 ในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566  เวลา 13.30 น. 

มติที่ประชุม   :     รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2566  เม่ือวัน
จันทร์ ที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  

มติที่ประชุม   :     รับรอง    

ระเบียบวาระท่ี ๓   กระทู้ถาม 

นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาฯ :ในวาระท่ี 3 กระทูถ้าม นายบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 เขต 2 ไดต้ั้งกระทู้ถาม ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : สอบถามเรื่องการสรรหาพนักงานจ้างของเทศบาล
 ต าบลดงแดง ต าแหน่งนักการภารโรงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 2,3 และการสรรหาผู้ดูแลเด็ก
 ศูนย์ที่ 2  ตนอยากทราบถึงขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ เพราะตนคิดว่าการประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึง
 กลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนที่สนใจอยากเข้ามาสมัคร ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯได้แถลงนโยบาย 
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ข้อที่  ๑    การปฏิรูปการบริหารจัดการเทศบาลต าบลดงแดง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กร     

 ให้สอดคล้องกับทิศทางการท างานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรที่ 
มีความโปร่งใสและเป็นที่พึงพอใจของสังคมตนจึงอยากให้ทางเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้คนใน

 ชุมชนรับทราบอย่างทั่วถึงโดยอยากให้มีการท าหนังสือแจ้งทางผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
 ให้คนในชุมชนรับทราบด้วย 

นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาฯ : ขอให้ผู้บริหารตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายนิวัติ  มูลมณี นายกเทศมนตรีฯ : ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทางผู้บริหารได้ มอบหมายให้
 เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลด าเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  โดยขั้นตอน
 การด าเนินงานและการประชาสัมพันธ์จะให้ทางเจ้าหน้าที่น าเรียนต่อที่ประชุมทราบ 

นายศรายุทธ บุระเนตร นักทรัพยากรบุคคล : ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาพนักงานจ้าง
 เทศบาลต าบลดงแดง ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  

 วันที่ 21 พ.ย. 2565 ได้ท าการจัดท าบันทึกขออนุมัติสรรหาพนักงานจ้าง 

 วันที่ 22 พ.ย. 2565  ได้ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2565  ถึงวันที่ 2 ธ.ค. 2565 
    โดยได้ท าการปิดประกาศ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลดงแดง   
    ประชาสัมพันธ์หน้าเว็ปไซต์เทศบาลต าบลดงแดง และท าหนังสือ 
    ประชาสัมพันธ์ไปยังส านักงานท้องถิ่นอ าเภอจตุรพักตรพิมาน และ 
    ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาประชาสัมพันธ์ต่อไป (ทั้งนี้
    การปิดประกาศต้องไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ)  

 วันที่ 22 พ.ย. 2565 ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรฯ 

 วันที่ 6 ธ.ค. 2565 ท าการรับสมัคร โดยมีก าหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-16  ธันวาคม  
    2565 (ซึ่งก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ) 

 วันที่ 20 ธ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โดยได้ท าการปิดประกาศ ณ ส านักงาน 
    เทศบาลต าบลดงแดง ประชาสัมพันธ์หน้าเว็ปไซต์เทศบาลต าบลดงแดง 

 วันที่ 23 ธ.ค. 2565 สอบคัดเลือก ภาค ก และภาค ข ในช่วงเช้า ซึ่งก าหนดสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่าน
    การสอบคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข ในช่วงบ่าย 

 วันที่ 26 ธ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อและบัญชีผู้ผ่านการสรรหาโดยได้ท าการปิดประกาศ ณ 
    ส านักงานเทศบาลต าบลดงแดง ประชาสัมพันธ์หน้าเว็ปไซต์เทศบาลต าบล
    ดงแดง 

 วันที่ 6 ก.พ. 2566 รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน 
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นายบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : ในการประชาสัมพันธ์ ตนอยากให้ทางเทศบาลต าบล
 ดงแดง ท าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าชุมชนช่วยประกาศเสียงตามสายด้วยเพื่อคนในชุมชน ในพ้ืนที่
 จะได้รับทราบอีกช่องทางหนึ่งจะเป็นการเน้นย้ าถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการด าเนินการ
 สรรหาอีกด้วย 

นายประสิทธิ์  สมใจ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : เพ่ิมเติมในส่วนที่ ท่านบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภา
 เทศบาลฯ เขต 2 ได้เสนออยากให้ท าหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังผู้น าชุมชนก็ถือว่าดี เป็นการ
 ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับทราบข้อมูลข่าวสารมากข้ึน แต่ข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงาน การ
 ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ ตนว่าทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบอย่าง
 เคร่งครัดอยู่แล้ว  ถ้าตามประสบการณ์ของตน ตนก็เคยเห็นหน่วยงานภาครัฐที่จะมีการเปิดรับสมัคร
 เจ้าหน้าที่เขาก็ท าการปิดประกาศ ณ ที่ท าการส านักงานขององค์กรนั้นๆ มีการประชาสัมพันธ์
 หน้าเว็ปไซต์ ขององค์กรนั้นๆ  มีการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานต้นสังกัด อย่างเทศบาลต าบลดงแดง ก็
 เป็นท้องถิ่นอ าเภอจตุรพักตรพิมาน เหนือขึ้นไปก็เป็นท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาประชาสัมพันธ์
 ต่อไป  อีกทั้งเรื่องนี้ตนเคยเข้าไปดูหน้าเว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลดงแดง ตนก็ปรากฎเห็นว่ามีการ
 ประกาศ ประชาสัมพันธ์จริง การที่บุคคลท่านใดมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบเข้าท างานใน
 หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานองค์กรอ่ืนใด ก็ต้องมีการติดตาม ค้นคว้าว่ามีองค์กรใดเปิดรับสมัคร 
 บ้าง ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วย 
นางเนาวรัตน์  เหลืองเจริญ หัวหน้าส านักปลัด : เพ่ิมเติมในเรื่องของการด าเนินการเปิดรับสมัครสอบ
 พนักงานจ้างของทางเทศบาลฯนั้น ด าเนินการถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการอย่าง
 เคร่งครัด และมีความโปร่งใสแน่นอน  และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ได้ให้ค าแนะน า
 ว่าควรมีการท าหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังผู้น าชุมชนเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนทราบ
 อย่างทั่วถึง 
นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาฯ : สอบถามท่านบุญสวย มีข้อซักถามอีกหรือไม่ 

นายบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : สอบถามเก่ียวกับคุณสมบัติของนักการภารโรง   
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 2 ที่ทางเทศบาลต าบลดงแดง รับเข้ามา ตนเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีโรค
 ประจ าตัว และมีข้อสังเกตุจากพ่ีน้องประชาชน ว่าทางนักการภารโรงท่านนี้ต้องเข้ารับการรักษา ด้วย
 การฟอกไตบ่อยครั้งต่อสัปดาห์ เกรงว่าอาจจะท างานไม่เกิดความคุ้มค่า และอาจจะเกิดข้อครหาได้ว่า
 เทศบาล ว่าจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีโรคประจ าตัวมาท างาน และตนอยากเสนอให้ทางเทศบาลว่าจ้าง
 เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งใดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือให้เกษียณอายุที่ 60 ปีบริบูรณ์  

นายสมัย  กันหาจันทร์  รองนายกเทศมนตรีฯ : ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ เกี่ยวกับนักการ
 ภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 2  ด้วยโรคประจ าตัวที่ว่านั้นไม่ใช่โรคต้องห้าม โรคไตไม่ใช่โรค
 ระบาดท่ีสามารถติดต่อกันได้ อีกท้ังตัวเจ้าหน้าที่นักการภารโรงท่านนี้เป็นบุคคลที่มีความสามารถ   
 หลายด้าน ทั้งการติดตั้งระบบท่อน้ าประปา งานช่างเล็กๆน้อยๆ ในเบื้องต้น มีความรับผิดชอบ        
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 ในหน้าที่การงานได้ดี ขยัน ถึงแม้ว่าท่านจะมีโรคประจ าตัวแต่ก็มีสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงาน
 ได้ดี ต่ืนมาปฏิบัติงานตั้งแต่เช้า ภรรยาของท่านก็ได้มาช่วยงานอีกแรงท าให้งานเสร็จเร็วขึ้น  อีกทั้ง
 ในช่วงเวลาที่ท่านไปเข้ารับการฟอกไตก็เป็นช่วงที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตอนเช้าเรียบร้อยแล้วและ
 ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็กในการสอนและดูแลเด็กๆ ช่วงบ่ายๆ ท่านก็มาปฏิบัติหน้าที่และ
 นอนเวรอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทางผู้บริหารเห็นว่าไม่กระทบต่องานที่ท า และงานก็ออกมามี
 ประสิทธิภาพดี 

นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาฯ : สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลฯที่ตั้งกระทู้ถามและถามสมาชิกสภา
 เทศบาลฯท่านอ่ืนๆ มีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

นายนิวัติ  มูลมณี นายกเทศมนตรีฯ  :  กล่าวขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ ที่ช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลการ
 ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลดงแดง ทางผู้บริหารก็จะน าข้อเสนอแนะจากทางสมาชิกสภา
 เทศบาลฯไปพิจารณาและหาแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสม ต่อไป 

นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาฯ : สอบถามที่ประชุม ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 เมื่อไม่มีจึงขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมให้ผ่านในวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผ่านในวาระที่ 3  มติเป็นเอกฉันฑ์ (เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง    
 ไม่เห็นชอบไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลต าบลดงแดงพิจารณาเสร็จแล้ว 

  ................(ไม่มี)...................................................................................................... ................... 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

  5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ 

นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาฯ : ในวาระที่ 5 ข้อ 5.1 ขอเชิญทางผู้บริหารได้น าเสนอต่อที่ประชุม
 สภาฯเพ่ือขอความเห็นชอบ 

นายนิวัติ  มูลมณี นายกเทศมนตรีฯ  :  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้    

 ส ำนักปลัด 
      ด้วยเครื่องปรับอากาศห้องท างานปลัดเทศบาลต าบลดงแดง ได้ผ่านการใช้งานมาเป็น
 เวลานาน ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงแดง จึงขออนุมัติโอน
 งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายค่าเครื่องปรับอากาศใหม่เพ่ือใช้ติดตั้งในห้องท างานปลัดเทศบาลต าบลดงแดง 
 รายละเอียดดังนี้ 
  1.เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง 
 ราคา 16,800  บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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  โอนลด 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน/ประเภท
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)/เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ จ านวน 297 ,900 บาท 
 คงเหลือ 115,900 บาท ขอโอนลด จ านวน 16,800 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

ตั้งรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์
 ส านักงาน /เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ 16,800 บาท 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
       เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานครุภัณฑ์ 1 ส านักงบประมาณ 
 ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 

นายประสิทธิ์  สมใจ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : ขอทราบหลักเหตุผลที่ต้องซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่
 ของส านักปลัด  

นายรัชพล   ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ : น าเสนอเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมเรื่องขออนุมัติโอน
 งบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศตัวใหม่เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่นั้นเสียเคย        
 ซ่อมแล้วแต่ใช้งานได้ไม่นาน ครั้งนี้ได้ให้ช่างมาดูแล้วหากซ่อมไปเกรงอาจจะไม่เกิดความคุ้มค่า เพราะ
 อายุการใช้งานนานแล้ว ประมาณ 13 ปี จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลฯพิจารณาขอความเห็นชอบ
 อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายฯเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ 

 นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาฯ : สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถามอีก
 หรือไม ่เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ
 ประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายค่าเครื่องปรับอากาศส านักปลัด งบประมาณ 16,800 บาท 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง-  

นายนิวัติ  มูลมณี นายกเทศมนตรีฯ  :  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ 

  2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับประมวนผล จ านวน 1 เครื่อง   ราคา 24,000 บาท 
  ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  เทศบาล จะต้องเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง ตาม
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการรับงบตรง
 จะต้องเริ่มด าเนินการจัดท าข้อมูลแลเตรียมเอกสารในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป งาน
 แผนและงบประมาณจึงมีประสงค์ที่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับประมวลผล จ านวน       
 1 เครื่อง ในราคา 24,000 บาท 

  โอนลด 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน/ประเภท
 เงินเดือน/เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ จ านวน 297 ,900 บาท คงเหลือ 
 115,900 บาท ขอโอนลด จ านวน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
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ตั้งรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์/
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับประมวลผล จ านวน    
 1 เครื่อง  

  คุณลักษณะพื้นฐาน 

  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
 คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 

นายรักษ์พงษ์  มาตย์วิเศษ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ : เสนอเพ่ิมเติมในส่วนของญัตติการขออนุมัติโอน
 งบประมาณราจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2566 เพ่ือตั้งจ่ายค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับประ
 มวนผล จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเทศบาลต าบลดงแดงในการ
 เป็นหน่วยงานรับงบประมาณตรง ตามพระราชบัญญัติวิธี งบประมาณ พ.ศ.2561 ของ            
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันงานแผนและงบประมาณยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
 ส าหรับประมวนผลเพื่อใช้ในงานดังกล่าว ที่มีอยู่นั้นเป็นเครื่องรุ่นเก่าที่มีอายุการใช้งานนานแล้วและไม่
 มีโปรแกรมการประมวลผลที่ทันสมัย 

นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาฯ : สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถามอีก
 หรือไม ่เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ
 ประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับประมวนผล งบประมาณ 
 24,000 บาท 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง-  

นายนิวัติ  มูลมณี นายกเทศมนตรีฯ  :  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ 

  กองคลัง 
  กองคลัง เทศบาลต าบลดงแดง มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานกอง
 คลังและห้องปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้  กองคลังเทศบาลต าบลดงแดง จึงมีความประสงค์ที่จะ    
 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ รายละเอียดดังนี้ 

  1.เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 เครื่อง 
 ราคา 49,800  บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

  โอนลด 
  แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารกองคลัง/งบบุคลากร/ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)/
 เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ จ านวน 3,790,000 บาท คงเหลือ 
 1,593,760  บาท ขอโอนลด จ านวน 49,800 บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
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ตั้งรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์
 ส านักงาน /เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 เครื่อง  
 งบประมาณ 49,800 บาท 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานครุภัณฑ์  1 ส านักงบประมาณ 
 ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565   
 
นางบุผา  ดีสม ผู้อ านวยการกองคลัง : น าเสนอเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือ
 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือติดตั้งในห้องงานบริหารงานคลัง 1 เครื่อง และงาน
 จัดเก็บรายได้อีก 1 เครื่อง เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่นั้นเสียเปิดใช้งานไม่ได้และไม่คุ้มค่ากับ
 การซ่อมบ ารุง เนื่องจากอายุการใช้งานนานแล้ว จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลฯ พิ จ า รณา ขอค ว า ม
 เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายฯเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ 

นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาฯ : สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถามอีก
 หรือไม ่เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ
 ประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายค่าเครื่องปรับอากาศกองคลัง จ านวน 2 เครื่อง  งบประมาณ 
 49,800 บาท 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง-  

  5.2 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาฯ : ในวาระที่ 5 ข้อ 5.2 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2566 

  ข้อกฎหมาย 

  อาศัยอ านาจ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน  การ
 ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
 ปรับปรุง(ฉบับที่๔) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
 อนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้เงื่อนไขตาม (1) (2) (3)  และ (4) 

  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ขอให้ผู้บริหารรายงานยอดเงินสะสมที่
 สามารถน าไปใช้ได้และเสนอรายละเอียดการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ เพ่ือ
 พิจารณาขอความเห็นชอบต่อไป 

นายนิวัติ  มูลมณี นายกเทศมนตรีฯ  :  รายงานยอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 
 30 เมษายน 2566 จ านวน 5,107,499.76 บาท(ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท  -
 เจ็ดสิบหกสตางค์) และขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 
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  ส านักปลัดเทศบาล 

  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวนเงิน  3,720,000   บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหม่ืน-
 บาทถ้วน)     เพ่ือด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

  1.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ปัจจุบันรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) หมายเลขทะเบียน บพ 712 ร้อยเอ็ด มีอายุการใช้
 งานมานาน และเกิดการช ารุดบ่อย พร้อมทั้งเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ป่วยก็มีการช ารุดเสื่อมสภาพ
 ไปตามอายุการใช้งาน ท าให้เกิดข้อขัดข้องและไม่สามารถท าการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่ขอความ
 ช่วยเหลือเข้ามาได้ทันท่วงที ดังนั้นงานป้องก้นและบรรเทาสาธารณะภัย สังกัดส านักปลัด เทศบาล
 ต าบลดงแดง จึงมีความประสงค์ที่จะซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) เพ่ือการให้ความช่วยเหลือพ่ี
 น้องประชาชนในพื้นท่ีต าบลดงแดง 

  รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
 เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ราคา 1,220,000 บาท 

  คุณลักษณะพื้นฐาน   

  -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ประจ าเดือน ธันวาคม         
   พ.ศ. 2565 
  -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566  
 
  2.งานสาธารณสุข 

  ปัจจุบันรถเก็บขยะของเทศบาลต าบลดงแดง มีจ านวน 2 คัน ซึ่งสามารถบรรทุกขยะได้     
 คันละ 1 ตัน ท าให้เกิดปัญหาการสะสมตกค้างของขยะครัวเรือน เนื่องจากบรรทุกขยะได้น้อย    
 พร้อมทั้งมีอายุการใช้งานนานมากแล้ว ประมาณ 12 ปีเศษ ท าให้เกิดการช ารุดและเสียบ่อยท าให้
ต้อง ใช้งบประมาณในการซ่อมบ ารุงเยอะ    

  ดังนั้นงานสาธารณสุข สังกัดส านักปลัด เทศบาลต าบลดงแดง มีความประสงค์ที่จะซื้อ
 รถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เพ่ือการให้บริการพ่ีน้องประชาชนในเขตต าบล    
 ดงแดง ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

  รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี  หรือก าลัง
 เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ราคา 2,500,000 บาท  

  คุณลักษณะพื้นฐาน  

  - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ประจ าเดื อน ธันวาคม        
    พ.ศ. 2565 
  -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566 
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นางสุรัตน์  สีตา รองประธานสภาเทศบาลฯ : สอบถามที่ประชุมสภาฯไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 

นายประสิทธิ์ สมใจ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 : สอบถามเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมไม่ทราบว่าหาก
 น าเงินสะสมมาใช้ในการจัดซื้อรถพยาบาล(ฉุกเฉิน)รถกระบะ และรถบรรทุกขยะนั้น สอดคล้องกับ
 วัตถุประสงค์การใช้เงินสะสมและสามารถใช้ เงินสะสมได้ถูกต้องหรือไม่ 

นายนิวัติ  มูลมณี นายกเทศมนตรีฯ  :  รายละเอียดของรถพยาบาล(ฉุกเฉิน)รถกระบะ ส่วนตัวตนอยากได้  
 รถยี่ห้อท่ีตีตลาดอย่างเช่น ยี่ห้อ TOYOTA ,IZUZU  

นายอุดม  บุญพา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : สอบถามหากซื้อรถมาและดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งาน
 ไม่ทราบว่าต้องใช้เวลาแค่ไหนถึงจะสามารถให้บริการพ่ีน้องประชาชนได้ 

นายประสิทธิ์ สมใจ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 :ตนเข้าใจว่าในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นไม่น่าจะเป็นรถ     
 มาดัดแปลงน่าจะเป็นรถที่สามารถใช้งานได้เลย แต่ที่ตนติดใจคือสามารถน าเงินสะสมมาใช้จ่ายใน  
 หมวดนี้ได้หรือไม่ อยากได้ค าตอบที่ชัดเจน 

จ่าโทธียศ สุโนภักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน :  ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ เรื่องการ
น าเอา เงินสะสมมาใช้จ่ายในการจัดซื้อรถพยาบาล(ฉุกเฉิน)รถกระบะ และรถบรรทุกขยะ ตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
 ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขปรับปรุง(ฉบับที่๔) พ.ศ.2561 
 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นทั้งนี้ขอให้
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงตระหนักว่าเจตนารมณ์ของการก าหนดให้มีเงินสะสมก็เพ่ือให้องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง พร้อมที่จะรับภาระแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับ
 ประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้หรือน าไปใช้เพ่ือการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ 
 ทั่วถึงและมีคุณภาพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่  
  ในส่วนนี้ ทางผู้บริหารขอใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อรถพยาบาล(ฉุกเฉิน)รถกระบะ และ
 รถบรรทุกขยะ สามารถใช้จ่ายได้ เ นื่องด้วยเป็นการจัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา              
 ความเดือดร้อนของประชาชน 

นายบุญสวย พันธุ์สาง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 : ขอสอบถามทางผู้อ านวยการกองคลังเรื่องการ
 ก าหนดยี่ห้อของรถพยาบาล(ฉุกเฉิน)รถกระบะ จะเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับทางห้างร้านหรือไม่ 
 แล้วตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างสามารถระบุยี่ห้อรถได้ด้วยหรือ   
  ส่วนเงินสะสมที่เหลืออยู่อีกประมาณ 2,000,000 บาท สามารถน ามาใช้จ่ายเกี่ยวกับงาน
 โครงสร้างพื้นฐานได้หรือไม่ 
 
นางบุผา  ดีสม ผู้อ านวยการกองคลัง : ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบไม่
 สามารถระบุยี่ห้อของรถได้และไม่สามารถดัดแปลงเพ่ิมเติมตัวรถได้  คุณลักษณะของรถจะต้องเป็นไป
 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ประจ าเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 คือพร้อมใช้งาน 
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นายอุดม  บุญพา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : อยากให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจงเก่ียวกับคุณลักษณะของรถให้
 ที่ประชุมทราบก่อนการพิจารณา 

นางเนาวรัตน์ เหลืองเจริญ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลฯ : น าเรียนคุณลักษณะของรถ ต่อที่ประชุมทราบ 

  รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
 เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ราคา 1,220,000 บาท 

  คุณลักษณะพ้ืนฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.
 2565 ดังนี้ 
  1.เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
  2.มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก 
  3.มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ าเกลือ 
  4.มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบและมี
 ความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีท่ีรถมีการชนหรือกระแทก 
 หรือพริกคว่ า 
  5.มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดก าลังส่งไม่ต่ ากว่า 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตาม
 มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
  6.เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 
  7.คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
   -เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ 
   -ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
   -เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 
   -เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
   -ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน 
   -ชุดเผือกดามแขน ขา 
   -ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส าหรับส่งท่อก๊าซ 
   -อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น 
   -เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได ้
   -ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
   -มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ(Head Immobilizer) 
   -มีระบบติดตามและระบุต าแหน่งรถยนต์ 
   -มีอุปกรณ์และกระเป๋าส าหรับเก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐาน BLS หรือ PHTLS 
   -ภายในห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งโคมไปสปอร์ตไลท์ ชนิดปรับได้ 
   -มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ประกอบด้วย กรวย กระบอกไฟกระพริบ ไฟฉาย  
    ส่องสว่าง  เทปจราจร  เสื้อสะท้อนแสง  และนกหวีด 
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นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาฯ : สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถามอีก
 หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบ
 ประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล(ฉุกเฉิน)รถกระบะ  งบประมาณ  1,220,000 บาท 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง-  

นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาฯ : สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถาม
 เกี่ยวกับเรื่องรถบรรทุกขยะหรือไม ่

นายประสิทธิ์  สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : ตนเห็นด้วยกับการซื้อรถบรรทุกขยะใหม่ เนื่องจาก    
 คันเดิมที่มีอยู่นั้นเสียบ่อยและหากท าการซ่อมบ ารุงไปเรื่อย ๆ ซ่อมมาก็ใช้งานได้ไม่นานก็เสียอีก 
 อาจจะไม่เกิดความคุ้มค่า กับงบประมาณในการซ่อมบ ารุง พ่ีน้องประชาชนก็บ่นเรื่องขยะในครัวเรือน
 ตกค้าง  รถเก็บขยะไม่มาเก็บขยะให้ค่อนข้างบ่อยมาก หรือหากบ่อขยะของเราต้องปิดไปไม่ให้มีการทิ้ง
 ขยะ   ได้อีก เราจ าเป็นต้องขนย้ายไปจ้างทิ้งขยะที่อ่ืน ตนคิดว่าการซื้อรถขยะใหม่เป็นเรื่องที่ดีบรรทุก
 ได้เยอะขึ้น ก็คงจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนได้ 

นางเนาวรัตน์ เหลืองเจริญ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลฯ : น าเรียนคุณลักษณะของรถบรรทุกขยะ ต่อที่
 ประชุมทราบ 

  รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี  หรือก าลัง
 เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ราคา 2,500,000 บาท  

  คุณลักษณะพ้ืนฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.
 2565 ดังนี้ 
  1.ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดบรรจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ าหนัก
 มูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000  กิโลกรัม 
  2.ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 
  3.ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้รถบรรทุกมูลฝอย รับน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 6,000 กิโลเมตร 
  และน้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 
  4.ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 - 
  ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 
  5.มโีคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 

นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาฯ : สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถามอีก
 หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบ
 ประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  งบประมาณ 2,500,000 บาท 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง-  
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นายนิวัติ  มูลมณี นายกเทศมนตรีฯ  : กล่าวขอบคุณ และขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านได้มั่นใจและ
 ไว้วางใจในการท างานของผู้บริหาร ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะตอนนี้หรือต่อไปทางผู้บริหารก็จะ
 พยายามแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนอย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณให้
 เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลดงแดงให้มากท่ีสุด   

  

  5.3 การพิจารณาขอความเห็นชอบตัดไม้หวงห้ามในที่สาธารณะ 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : ในวาระที่ 5 ข้อ 5.3 ขอให้ทางผู้บริหารน าเสนอต่อที่
ประชุม 

นายศุภากฤช  ข่าขันมะลี นิติกร ; ด้วยเทศบาลต าบลดงแดง ได้รับแจ้งจากผู้น าชุมชน บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 5 
 มีต้นไม้กระบากขนาดล าต้นสูงใหญ่ยืนต้นตายมาหลายปีอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์หมู่บ้านบริเวณ
 ที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงฤดูฝนมีลมพายะพัดแรงท าให้กิ่งก้านหักทับ
 บ้านเรือนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงเสียหายและอาจเกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชน
 ได้ ตามกฎหมายไม้กระบากหรือไม้บากเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. (ไม้หวงห้ามธรรมดา)ก าหนดให้
 การท าไม้ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานหรือเจ้าหน้าที่และไม้ดังกล่าวอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่
 อยู่ในความดูแลคุ้มครองป้องกันของเทศบาลต าบลดงแดง   ดังนั้นเทศบาลต าบลดงจึงขอเสนอญัตติ
 ต่อสภาเทศบาลฯ เพ่ือขอความเห็นชอบในการท าไม้หรือตัดไม้กระบากต่อสภาเทศบาลฯก่อน 

นางสาวดวงใจ  จันทร์คูเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 : ขอฝากทางสภาเทศบาลฯและผู้บริหารช่วยพิจารณา
 เห็นชอบให้ตัดด้วยเพราะทางชุมชนก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับทรัพย์สินและอันตรายกับประชาชนที่
 สัญจรผ่านบริเวณนั้น เมื่อทางสภาเทศบาลฯพิจารณาเห็นชอบแล้วทางตนและนิติกรก็จะได้
ด าเนินการ ในขั้นตอนต่อ 

นายอุดม  บุญพา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : สอบถามทางผู้บริหาร เมื่อสภาเทศบาลฯมีมติเห็นชอบ
 และผ่านกระบวนการขออนุมัติในขั้นตอนต่อไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่าทางชุมชนจะของบประมาณ
 สนับสนุนจากทางเทศบาลหรือไม ่

นายบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขค 2 : ตามที่ตนเคยท าเรื่องขอตัดไม้ในที่สาธารณประโยชน์ 
 เมื่อสภาเทศบาลฯ เห็นชอบ และส่งเอกสารขออนุญาตไปยังกรมป่าไม้และทางกรมป่าไม้เห็นชอบแล้ว 
 ทางกรมป่าไม้จะส่งเจ้าหน้าที่มาด าเนินการตัดไม้ให้เอง 

นายธงชัย  จันทร์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : ตามประสบการณ์ที่ตนเคยด ารงต าแหน่งผู้น าชุมชน
 และเคยขออนุญาตตัดไม้หวงห้ามในที่สาธารณประโยชน์ ทางเจ้าหน้าที่อ าเภอฯได้แนะน าให้ท า
 หนังสือขออนุญาตไปยังกรมธนารักษ์ แล้วกรมธนารักษ์จะส่งเจ้าหน้าที่มาท าการตัดไม้ให้เราเอง ส่วน
 ไม้ที่ตัดลงมานั้นเขาก็จะเอาไปด้วยหากเราต้องการใช้ประโยชน์เพ่ือส่วนรวมกับไม้ก็ต้องท าเรื่องขอใช้
 ประโยชน์กับไม้ที่ตัดด้วย 
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นางสาวดวงใจ  จันทร์คูเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 :ด้วยต้นกระบากต้นดังกล่าวได้เป็นไม้ขนาดใหญ่ และ    
 ยืนต้นตายมานาน ทางชุมชนก็เกรงว่าอาจจะเกิดอันตราย ยิ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝนหากมีพายุ ลมแรง ก็
 เกรงจะท าให้หักโค่นลงมาทับบ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวบ้านได้ ทางชุมชนจึงอยากตัดแต่ด้วย
 พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์และไม้กระบากถือเป็นไม้หวง หากจะท าการตัดต้องมีการขอ
 อนุญาตก่อน ดังนั้นทางชุมชนจึงได้มาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเพ่ือหารือและหาแนวทาง ซึ่ง
 ตามขั้นตอนการขออนุญาตจะต้องผ่านสภาเทศบาลฯและมีมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ เสียก่อน 
 หลังจากนั้นตนและเจ้าหน้าที่นิติกร จะท าเรื่องขออนุญาตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 นายนิวัติ  มูลมณี นายกเทศมนตรีฯ  : ฝากทางสมาชิกสภาเทศบาลฯช่วยพิจารณาเห็นชอบเนื่องจากดูแล้ว
 อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับทรัพย์สินหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายกับตัวบุคคลพ่ีน้องประชาชนที่อาศัย
 อยู่บริเวณนั้นก็ได้ ส่วนเรื่องอ่ืนๆ จะได้ใช้ไม้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่อย่างไร ค่อยให้ทางชุมชนได้
 หารือกันต่อไป 

นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาฯ : สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถามอีก
 หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ตัดไม้หวงห้ามในที่สาธารณะ บ้าน        
 งูเหลือม หมู่ที่ 5 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง-  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ   

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ :  ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอหรือน าเรียนต่อที่ประชุม
 หรือไม ่

นายประสิทธิ์  สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : ฝากไปยังผู้บริหารช่วยด าเนินการแก้ไขปัญหา 
  1.ฝากเรื่องการขุดลอกหนองคางคก ไม่ทราบว่าจะเริ่มด าเนินการได้เมื่อไหร่ 
  2.เรื่องไฟฟ้ามุมมืดบ้านงูเหลือมมีหลายจุดที่ดับ 
  3.ถนนลูกรังหลายสายช ารุด ใกล้เข้าสู่ฤดูการท านาแล้วฝากทางผู้บริหารช่วยด าเนินการ 
  ส ารวจและซ่อมแซมด้วย 

นายธงชัย  จันทร์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 :  ฝากไปยังผู้บริหารช่วยด าเนินการแก้ไขปัญหา 
  1.ขอหินลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 
  2.บริเวณรอบคูหนองเอียดขอหินลูกรังลงซ่อมแซมในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
  3.เรื่องถนนขาด ม.13 เส้นทางข้างๆสถานีวิทยุท่านสุขวัฒน์  พิบูลย์ ไปดงหนองเอียด ด้วย
  ตอนนี้เป็นฤดูฝนแล้วอยากให้เร่งด าเนินการ 

ส.ต.เอกชัย บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าเส้นหน้ารีสอร์ทเดอดงแดง 
ฝาก  ทางผู้บริหารช่วยเร่งด าเนินการ  
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นายนิวัติ  มูลมณี นายกเทศมนตรีฯ  : ตอบข้อซักถามที่ประชุม 

  1.เรื่องการขุดลอกหนองคางคกตอนนี้อยู่ในขั้นตอนท าสัญญา 

  2.การซ่อมแซมถนนลูกรังและลงหินลูกรังคงจะส ารวจและด าเนินการซ่อมแซมทั้ง 16 
 หมู่บ้านทางผู้บริหารจะเร่งให้ช่างด าเนิน 

นายสมัย  กันหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ  :เพ่ิมเติม 
  1.ตอนนี้ช่างก าลังออกส ารวจถนนลูกรังท้ัง 16 หมู่บ้าน 
  2.ถนนม.5 ที่มีปัญหาน้ าท่วมขังก็มีการเพ่ิมแผนและเตรียมแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.เรื่องถนนขาด หมู่ที่ 13 ก็ก าลังจะด าเนินการแก้ไขปัญหา 

  4.ในส่วนที่สมาชิกสภาเทศบาลฯได้แจ้งและน าเรียนต่อท่ีประชุมทางผู้บริหารก็ก าลัง 
  ด าเนินการแก้ไขปัญหา 

นายรักษ์พงษ์ มาตย์วิเศษ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ : หารือต่อที่ประชุมเรื่องการไปศึกษาดูงาน            
 ตามก าหนดการที่วางไว้เป็นวันที่ 29 ,30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2566  ณ จังหวัด 

 จันทบุรีสถานที่พักแถวๆหาดจ้าวหลาวสถานที่ศึกษาดูงานหลักๆจะเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการ
 ขยะครบวงจร,ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงลุงฉลวย,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง เทศบาลเมือง 
 จนัทบุรี ขากลับก็คงจะแวะ อ่าวคุ้งกระเบน 

นางสีกา  อาจเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : เสนออยากให้ลองหาสถานที่ศึกษาดูงานแห่งใหม่ 
 เนื่องจากเรื่องการบริหารจัดการขยะเราไปดูงานมาบ่อยมากแล้ว แต่ก็ไม่สามารถน าเอาแก้ไขปัญหา
 ในชุมชนได้เนื่องจากเหตุผลหลายๆประการ   ทั้งตัวประชาชนในชุมชนเองหรือองค์ประกอบหลายๆ
 อย่าง ดังนั้นตนจึงอยากเสนอให้ไปดูงานเรื่องอ่ืนที่เราสามารถน ามาใช้กับองค์กรและคนในชุมชน    
 ได้จริง จะเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงก็เห็นด้วย หรือการบริหารจัดการด้านการศึกษาของศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กก็ดี ตนเห็นด้วย 
นายรักษ์พงษ์  มาตย์วิเศษ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ :ถ้าอย่างนั้นตนจะด าเนินการติดต่อประสานงานยัง
 สถานที่ที่จะไปดูงานอีกทีพร้อมทั้งเรื่องที่พัก แต่ในส่วนของก าหนดการก็คือวันที่29,30  มิถุนายน 
 และ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2566  

นายนิวัติ  มูลมณี นายกเทศมนตรีฯ  : ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 แต่งกาย
 เครื่องแบบปกติขาว  ไม่สวมหมวก 

มติที่ประชุม -รับทราบ-  
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นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ :    ได้ถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรือจะ
 เสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงได้กล่าวปิดประชุม  
 

 เลิกประชุมเวลา 13.10 น.   

 

(ลงชื่อ)                            ผู้จดบันทึกการประชุม   (ลงชื่อ)                          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

        (นางศรินทร์ญา   สมเพชร)                                    (นายรัชพล  ไกยสินธุ์) 
      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                      ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว 

 

 (ลงชื่อ)       (ลงชื่อ) 
                          (นายชศูิลป์  ทองมา)                 (นายอุดม   บุญพา)  

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                 
                       ประธานคณะกรรมการฯ                    คณะกรรมการ 
 
 

(ลงชื่อ)           
                      (นางเจือจันทร์  โพสาราช)      (นายอนันต์  มาตหงสา) 

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                        ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง                 
                            คณะกรรมการ                                                ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
   


